

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG - NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG Ở HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN

Phạm Văn Bình^(*)

Trước năm 1975, Mộc Hóa là thị xã thuộc tỉnh Kiến Tường. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tháng 3/1976 tỉnh Kiến Tường (với diện tích tự nhiên 2.296 km², chiếm gần ½ diện tích vùng Đồng Tháp Mười) được sáp nhập vào tỉnh Long An và trở thành huyện Mộc Hóa.

Sau nhiều lần chia tách huyện, Mộc Hóa ngày nay có diện tích tự nhiên là 51.000 héc-ta, trong đó diện tích đất gieo trồng cả năm trên 60.000 héc-ta, dân số khoảng 70.000 người và 15.700 hộ. Hiện nay, huyện có 12 xã và 1 thị trấn, trong đó có 5 xã biên giới. Mộc Hóa có đường biên giới với Vương quốc Campuchia dài 39 km, toàn tuyến có 03 đồn Biên phòng,

cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp cách trung tâm thị trấn khoảng 7km. Với những thành tích qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân huyện Mộc Hóa đã được nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Thực hiện tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng khóa X: “Tập trung sức để xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết các vấn đề xảy ra ở cơ sở”⁽¹⁾, trong những năm qua, Huyện ủy huyện Mộc Hóa đã quan tâm lãnh đạo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trở thành hạt nhân

^(*) Ths. KHXH&NV, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II, Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh

⁽¹⁾ ĐCSVN, Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, BCH TƯ khóa X, Nxb CTQG, HN. 2008, tr.95-96

chính trị ở cơ sở; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở huyện đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội.

Toàn Đảng bộ huyện hiện có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 1.750 đảng viên; trong đó có 13 tổ chức cơ sở đảng xã, thị trấn với 1.245 đảng viên, hàng năm có trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những năm qua, Huyện ủy luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng ở các xã, thị trấn; tập trung chỉ đạo các Đảng ủy xã, thị trấn xây dựng qui chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa nhằm đảm bảo sự thống nhất cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, trực tiếp phân công các đồng chí ủy viên Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã, thị trấn.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm, đảm bảo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã mang lại hiệu quả thiết thực, tinh tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy tốt hơn, đồng thời tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác qui hoạch, đào tạo cán bộ được chú trọng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ đại học và đang theo đại học chiếm tỷ lệ 51,35%; trung cấp chính trị trở lên chiếm tỷ lệ 73,97%; trung cấp chuyên môn trở lên chiếm tỷ lệ 39,73%.

Phương thức lãnh đạo của Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, xây dựng và thực hiện tốt qui chế làm việc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Việc ra nghị quyết đã bám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, sát với

tình hình thực tế. Chế độ hội họp được cải tiến thông qua việc lồng ghép nhiều nội dung.

Những năm qua, việc Huyện ủy tập trung lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đã **dẫn đến kết quả:**

- Đảng bộ cơ sở đã có chuyển biến quan trọng trong nhận thức chủ trương, chính sách của Huyện ủy, triển khai, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể ở cơ sở; đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục và an ninh - quốc phòng.

- Đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo hệ thống chính trị cơ sở quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bộ huyện thành các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của chính quyền và đoàn thể chính trị ở cơ sở, đưa chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống.

- Chủ động trong công tác cán bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, quản lý và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở cả về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng quy chế hoạt động của đảng bộ, quy chế phối hợp giữa các tổ chức, quy chế phục vụ nhân dân... tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận giữa Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân ở địa phương.

- Quan tâm công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ theo hướng dân chủ thực sự, thiết thực và hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, quản lý đảng viên. Tập trung làm tốt công tác phát triển đảng viên cả về cơ cấu, chất lượng. Kiên quyết xử lý đưa ra khỏi Đảng những đảng viên

thoái hóa, biến chất, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

- Tăng cường xây dựng chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; có năng lực tổ chức, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Những kết quả trên đã *góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.*

Thứ nhất, về lĩnh vực kinh tế: Những năm gần đây, huyện Mộc Hóa đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006-2008 là 8,5%, cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ trước, riêng năm 2008 đạt 9,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13,55 triệu $\frac{\text{đồng}}{\text{năm}}$. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 73,5%; công nghiệp xây dựng 4,7%; thương mại - dịch vụ 21,8%.

- Sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân $7,4\%/\text{năm}$; sản lượng lương thực năm 2008 là 322.910 tấn, cao nhất từ trước đến nay; bình quân lương thực đầu người là 4.500kg, tăng 9,1% so với năm 2005. Cơ giới hóa 100% khâu làm đất, 95% khâu thu hoạch... góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Mức tăng trưởng của ngành thủy sản đạt bình quân $17\%/\text{năm}$, diện tích nuôi trồng đạt 225 hecta, tăng 1,5 lần so với năm 2005; sản lượng đạt 5.846 tấn, tăng 2,1 lần so với năm 2005.

- Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: Tốc độ tăng trưởng bình quân $14,6\%/\text{năm}$, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2006-2008 tăng 32,5% so với năm 2005. Tổng giá trị thực hiện trong xây dựng cơ bản giai đoạn

2006-2008 là 145,419 tỷ đồng, với 214 danh mục công trình. Trong đó, nguồn vốn do huyện đầu tư là 92,7 tỷ đồng.. Đến nay 12/12 xã đã có đường ô tô đến trung tâm.

- Về thương mại - dịch vụ: Tốc độ tăng trưởng bình quân $10,7\%/\text{năm}$, các loại hình dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông có bước phát triển, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa, thông tin liên lạc thông suốt trên địa bàn huyện, kể cả các xã vùng sâu. Dịch vụ du lịch bước đầu hình thành, góp phần phát huy tiềm năng du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.

- Về tài chính - tiền tệ: Tổng thu ngân sách tăng bình quân $17,9\%/\text{năm}$, chiếm 11,7% GDP; tổng chi ngân sách tăng bình quân $37,2\%/\text{năm}$, trong đó chi cho đầu tư xây dựng cơ bản tăng bình quân $14,9\%/\text{năm}$.

Thứ hai, về văn hóa - xã hội: Đảm bảo tốt các chương trình y tế quốc gia, không để xảy ra dịch bệnh. Đến nay, có 12/13 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, chiếm tỷ lệ 92,3%. Bệnh viện đa khoa khu vực đóng trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong huyện và các vùng lân cận.

- Về giáo dục - đào tạo, qui mô trường lớp tiếp tục tăng ở tất cả các bậc học. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn là 96,7%; tỷ lệ trường lớp được kiên cố hóa đạt 98,2%, có 05 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 18,5%; hoàn thành phổ cập THCS vào năm 2007... Ngoài ra, trong những năm qua, Huyện đã liên kết với Trường Đại học Mở bán công Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An mở hai lớp đại học từ xa và một lớp đại học tại chức tại huyện, đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân

dân trên địa bàn huyện và các huyện lân cận.

Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, từng bước đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác chính sách - xã hội; từ năm 2006-2008 đã huy động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được 880 triệu đồng, xây dựng 36 căn nhà tình nghĩa, vận động xây dựng 136 căn nhà tình thương và nhà đại đoàn kết với số tiền 1,207 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2008 giảm xuống còn 9,42%.

Thứ ba, về quốc phòng - an ninh: Đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới và nội địa, duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với chính quyền và nhân dân huyện Kôngpong Rô (Camphuchia), kịp thời phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, trên 70% đơn thư được tổ chức hòa giải thành công tại cơ sở. Công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa IX) được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả⁽¹⁾.

Những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong huyện gắn liền với sự lãnh đạo của Huyện uỷ về công tác xây dựng, năng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tổng kết quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển trên địa bàn huyện trong thời gian qua, các cấp ủy đảng huyện Mộc Hóa đã rút ra những

bài học kinh nghiệm và cũng là các ***giải pháp*** để đẩy mạnh tốc độ phát triển của Huyện trong thời gian tới:

Thứ nhất, Huyện ủy quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ và lãnh đạo tỉnh, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Thứ hai, thống nhất nhận thức trong toàn Huyện uỷ và các tổ chức cơ sở đảng về vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của từng loại tổ chức cơ sở đảng.

Thứ ba, thường xuyên quan tâm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thành các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng với công tác cán bộ và tổ chức.

Thứ tư, đổi mới phương thức lãnh đạo của Huyện uỷ và các tổ chức cơ sở đảng từ khâu ra nghị quyết, tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Quan tâm xây dựng, đổi mới phương thức hoạt động của đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quần chúng của Đảng trong thời kỳ mới, gắn bó giữa Đảng với dân.

Thứ năm, thực hiện nghiêm túc, thiết thực qui chế dân chủ trong Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và đời sống nhân dân.

Thứ sáu, thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Kiên quyết chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tha hóa về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên...

Thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp trên, huyện Mộc Hóa sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, hoàn thành tốt nghị quyết của đại hội Huyện uỷ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. □

⁽¹⁾ *Báo cáo Huyện uỷ Mộc Hóa, số 93-BC/HU, ngày 28/07/2009*